

## Máy in hóa đơn EPSON TM-T82 Nhét B?



EPSON TM-T82 là thế hệ tiếp theo của dòng máy TM-T81 được nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn cho cửa hàng bán lẻ. Thời gian nạp giấy: - Tốc độ in rất nhanh 150mm/s - Độ bền giấy in: 60 triệu dòng - Độ bền dao cắt: 1.5 triệu lần cắt

Ảnh giá: Chưa có ảnh giá

### Price

3,350,000 ?

622,430 ?-

[Hãy visit sản phẩm này](#)

### Description

**MÁY IN HOÁ ĐƠN EPSON TM-T82** là thế hệ tiếp theo của dòng máy TM-T81 được nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn cho cửa hàng bán lẻ. Là sản phẩm bán chạy nhất trong các năm 2012, 2013, 2014 và rất nhiều giải thưởng khác nhau toàn cầu. Tại Việt Nam máy in hoá đơn Epson **TM-T81** cũng là sản phẩm bán chạy nhất trong số các dòng máy in nhét cho các cửa hàng bán lẻ, chiếm tới 3/4 thị phần trong nước. Luôn làm hài lòng mọi khách hàng với độ bền bỉ cao, tiện dụng.



EPSON-TM-T82 là thế hệ mới của dòng máy in hoá đơn TM-T81 với nhiều cải tiến hơn nữa, dòng máy in nhỏ gọn này tích hợp nhiều tiện ích trong cùng một máy in cho phép người sử dụng lắp đặt: ngang, dọc hoặc treo tường dễ dàng đáp ứng nhu cầu các ngành dịch vụ khách hàng.



Với máy in hoá đơn nhỏ gọn EPSON, người dùng luôn chú trọng đến độ bền và tiết kiệm chi phí, đó là lý do tại sao mà các nhà bán lẻ không thể bỏ qua chiếc dùng máy in EPSON.



### EPSON TM T82 ưu tiên tiết kiệm chi phí và môi trường:

- **Tiết kiệm điện năng:** EPSON TM-T82 tiết kiệm điện năng hơn tất cả các loại máy in khác trên thị trường, và nó chỉ tiêu thụ 1W cho thời gian chờ.
- **Tiết kiệm chi phí bảo trì:** Máy in EPSON TM-T82 có tuổi thọ sử dụng cao hơn 60 triệu dòng, dao cắt 1,5 triệu lần. và vận hành luôn bền bỉ trong thời gian hoạt động, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, giúp cho nhà sử dụng giảm thiểu chi phí bảo trì gần như bằng 0 trong thời gian 5 năm.
- **Tiết kiệm chi phí thiết lập và vận hành:** vì EPSON tích hợp các tính năng thông minh, do vậy không cần thêm bất cứ chi phí nào.
- **Tiết kiệm giấy:** Giảm đến 30% giấy lãng phí, do sử dụng chế độ tiết kiệm in trên máy in hóa đơn.



### Tính linh hoạt của máy in EPSON TM-T82

Máy in EPSON TM-T82 được thiết kế cho mọi loại hình bán lẻ. Hiện nay giá thuê máy bán hàng tại các trung tâm thương mại rất cao có thể lên đến 100\$/m2 chính vì vậy việc đầu tư máy bán hàng gọn, linh hoạt và tiết kiệm không gian, thiết kế đẹp mắt có thể treo lên tường của T82 cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.



**Thích hợp nhất:**

- Tốc độ in rất nhanh 150mm/s
- Độ bền tuổi thọ: 60 triệu dòng
- Độ bền dao cắt: 1.5 triệu lần cắt



**DELIVERING RELIABILITY AND ADAPTABILITY ANYWHERE.**

An efficient business begins with Epson's TM-T82. With Epson's advanced printing technology, discover reliability and functionality that ensures an easy printing solution for all users. Designed with an adaptable mounting capability, the TM-T82 allows for versatile placement even in the smallest environment. Make the TM-T82 the perfect companion for your business today.

 Wall Mount	 Compact	 Print	 Auto Cutter	 Cost Effective
---	--	--	--	---

**Nhận xét**

There are yet no reviews for this product.